

KẾ HOẠCH

Chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chuyên đề: Công tác tổ chức và nhân sự

Dự kiến khai mạc lúc 08 giờ, ngày 09/6/2020 tại Hội trường trong Trụ sở HĐND và UBND huyện

STT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp (phục vụ)	Thời hạn hoàn thành	Ghi chú
A	<u>TRƯỚC KỶ HỌP</u>				
1	Thường trực HĐND huyện thống nhất ban hành: - Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy HĐND huyện; - Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười bảy HĐND huyện; - Thông báo phân công công tác thẩm tra.	TTr. HĐND huyện	Văn phòng HU - HĐND và UBND huyện	02/6/2020	Sau khi nhận được Tờ trình của CT.UBND huyện
2	TTr. HĐND huyện thống nhất với UBND và BTr. MTTQ huyện về các Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp.	TTr. HĐND huyện	UBND, BTr. MTTQ huyện	02/6/2020	Bằng email, không tổ chức họp
3	Hai Ban HĐND huyện tổ chức Hội nghị thẩm tra tài liệu, hồ sơ trình kỳ họp.	Ban Pháp chế HĐND huyện	Văn phòng, Phòng NV-LĐ-TB-XH huyện	Trong tuần đầu của tháng 6/2020	Sau khi nhận được TB kết luận của BTV.HU
4	Phát hành thư mời và tài liệu kỳ họp.	TTr. HĐND huyện	Văn phòng HU - HĐND và UBND huyện	Chậm nhất 08/6/2020	01 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp
5	Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỳ họp.	TTr. HĐND, UBND, 2 Ban HĐND huyện	Văn phòng HU - HĐND và UBND huyện	Chiều 15 giờ, ngày 08/6/2020	01 buổi trước ngày khai mạc kỳ họp
B	<u>CHUẨN BỊ TÀI LIỆU KỶ HỌP</u>				

1.	TÀI LIỆU CỦA UBND HUYỆN				
	<p>1. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị Thường trực HĐND huyện triệu tập Kỳ họp chuyên đề;</p> <p>2. Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc bãi bỏ 02 cơ quan chuyên môn: Phòng Nội vụ - LĐTB-XH, Thanh tra huyện</p> <p>3. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị HĐND huyện bầu cử miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;</p> <p>4. Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc thành lập cơ quan chuyên môn của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021: Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội và Y tế. (kèm theo hồ sơ)</p> <p>5. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021. (kèm theo hồ sơ).</p> <p>6. Tờ trình của UBND huyện về đề nghị HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo. (kèm theo hồ sơ).</p> <p>7. Tờ trình của UBND huyện về đề nghị HĐND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K. (kèm theo hồ sơ).</p> <p>8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc bãi bỏ 02 cơ quan chuyên môn và thành lập mới 01 cơ quan chuyên môn của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; 02 dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương của 02 dự án.</p> <p>9. Báo cáo của Chủ tịch UBND huyện về Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, luân chuyển công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện</p>	UBND huyện	Văn phòng HU - HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ - LĐ – TB và XH, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế huyện	01/6/2020	

2.	TÀI LIỆU CỦA HĐND HUYỆN				
	<p>1. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu tại Kỳ họp thứ Mười bảy của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>2. Tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện về việc đề nghị HĐND huyện bầu cử miễn nhiệm thành viên Thường trực HĐND là Trưởng Ban KT-XH của HĐND huyện;</p> <p>3. Các Báo cáo kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND huyện;</p> <p>4. Các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về xác nhận kết quả bầu cử (kèm theo Tờ trình)</p> <p>5. Diễn văn khai mạc và Diễn văn khai mạc kỳ họp.</p> <p>6. Hướng dẫn thể lệ bầu cử, các mẫu phiếu bầu.</p>	Thường trực và 2 Ban HĐND huyện	Văn phòng huyện, Phòng Nội vụ - LĐ – TB và XH huyện	Trong tuần đầu của tháng 6/2020	
C	<u>SAU KỶ HỌP</u>				
1	Hoàn chỉnh tài liệu kỳ họp, gửi báo cáo cho TTr. HĐND, UBND tỉnh.	TTr. HĐND, UBND huyện	Văn phòng huyện	16/6/2020	
2	Thông báo kết quả kỳ họp.	TTr. HĐND huyện	Văn phòng huyện	16/6/2020	
3	Báo cáo kết quả kỳ họp, tổ chức thực hiện Nghị quyết kỳ họp.	5 TĐB	TTr. HĐND, UBND, MTTQ huyện	16/6/2020	

Nơi nhận:

- TTr.HU, UBND, UBMT TQVN huyện;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện; ;
- Hai Ban, các ĐB HĐND huyện
- Các CQ, ĐV có liên quan;
- Đảng Công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhật